



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ลำดับที่ ๑๙ - ๒๘ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะต้องปฏิบัติงานรับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่วันบรรจุ จึงจะสามารถย้ายหรือโอนไปปฏิบัติงานยังส่วนราชการอื่นได้ และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ประเมินนี้

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น (ให้มารายงานตัวก่อนการทดสอบ ๔๕ นาที) ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๖๔๖๐๐๑	๓๖๓๖๐๐๐๐๗	นางสาวฐิติารีย์ สุดชัยพร
๒	๖๔๖๐๐๒	๓๖๓๖๐๐๐๐๙๕	นางสาวนิติมา เงินพันธุ์

อนึ่ง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๐ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีภูมิลำเนาอยู่ในส่วนภูมิภาค ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินอาศัยอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อัจฉรา งามสมจิตร

(นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ